

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.37 คลายกังวลวิกฤตภาคธนาคาร รอลุ้นผลประชุมเฟดสัปดาห์หน้า

Fri, 17 Mar 2023 09:15:28

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มี.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 34.37 บาท/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 34.38/40 บาท/ดอลลาร์

ตลาดคลายกังวลกับสถานการณ์ธนาคารในยุโรป และสหรัฐฯ ชั่วคราว ทั้งนี้ ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุการณ์อื่น ๆ เกิดขึ้นอีกหรือไม่ โดยวานนี้ตลาดเปิดรับความเสี่ยง เข้าซื้อหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง เทขายสกุลเงินดอลลาร์และเยน ส่วนสกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแข็งค่าเล็กน้อย นำโดยสกุลเงินหยวน

"ประเด็นเรื่องธนาคารเครดิต สวิส เนื่องจากทางการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาดูแลแล้ว ทำให้ตลาดคลายกังวลชั่วคราว ถ้าไม่มีข่าวลบใหม่เข้ามาก็น่าจะสงบลง รอลุ้นผลประชุมเฟด" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 34.25-34.55 บาท/ดอลลาร์ ภาพใหญ่ตลาดรอดูติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า

THAI BAHT FIX 3M (16 มี.ค.) อยู่ที่ระดับ 1.23467% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.47168%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 133.31 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 132.84/86 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0626 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.0615/17 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.501 บาท/ดอลลาร์
- สศอ.ชี้สงครามรัสเซีย-ยูเครนยืดเยื้อ กระทบทางอ้อมอุตสาหกรรมไทย ทั้งพลาสติก ยางรถ เหล็กกล้า จับตาราคาสินค้าเกษตรแพงต่อเนื่อง และผู้ประกอบการปรับตัวหาประเทศคู่ค้าใหม่ พร้อมขยายช่องทางการตลาด
- แบ่งเขตเลือกตั้งป่วน พรรคการเมืองรุมไวย กกต.ยื่นศาลปกครองเพิกถอนประกาศพื้นที่ ชี้รวมแขวงเป็นเขต ขัดกฎหมายชัด ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์บางพรรค หวั่นทำเลือกตั้งโมฆะ รัฐบาลอยู่รักษาการยาว
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ แม้ตลาดหุ้นดิ่งลงก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพในระบบธนาคาร ซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ ECB ได้ระบุไว้ในการประชุมครั้งที่แล้ว และเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 20,000 ราย สู่ระดับ 192,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 205,000 ราย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแข่งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก ในวันพฤหัสบดี (16 มี.ค.) หลังจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในการประชุม สัปดาห์หน้า และจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย. เร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยในปี 2567

ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 81.9% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.75-5.00% ในการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. และให้น้ำหนักเพียง 18.1% ที่เฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดี (16 มี.ค.) นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย หลังคลายกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคาร ภายหลังจากเครดิต สวิส ประกาศขอกู้ยืมเงินจากธนาคารกลาง สวิตเซอร์แลนด์จำนวน 5 หมื่นล้านฟรังก์ ภายใต้โครงการจัดหาเงินทุนแบบครอบคลุมและการจัดหาสภาพคล่องใน ระยะสั้น

- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้น เดือนมี.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และดัชนีชี้ราคาเศรษฐกิจเดือนก.พ. จาก Conference Board

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้